

30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (1993 - 2023)

MỠI SÁNG TẠO
GIA - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

INNOVATION
RESPONSIBILITY- SUSTAINABILITY

1906

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM



NGÀY 10/12/2023, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐHQGHN VÀ 117 NĂM TRUYỀN THỐNG.

 ĐANG AN

PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA ĐHQGHN

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển ĐHQGHN; là dịp để ĐHQGHN tri ân và tăng cường kết nối, hợp tác với các bộ ban ngành trung ương, địa phương; các doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước; đặc biệt là để tri ân các thế hệ thầy trò trong suốt 30 năm qua đã đồng hành vì sự phát triển của ĐHQGHN, qua đó giữ vững truyền thống, phát huy những giá trị cốt lõi, bồi đắp niềm tự hào và tăng cường tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong triển khai chiến lược phát triển ĐHQGHN giai đoạn mới; đặc biệt đây chính là dịp để ĐHQGHN nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và bài

học kinh nghiệm trong thời gian qua, và hoạch định Chiến lược, những định hướng quan trọng để đưa ĐHQGHN phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh mới của đất nước và của thời đại.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng ĐHQGHN. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn ĐHQGHN về những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là từ khi chuyển trụ sở chính tới khu đô thị mới tại Hòa Lạc. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ rất lớn với ĐHQGHN. Tổng Bí thư viết: "Sau 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã đạt được các thành tích xuất sắc và thực

sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu của đất nước, có vai trò nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”.

ĐHQGHN đã vinh dự đón nhận lời chúc mừng và lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trước những kết quả đạt được của ĐHQGHN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng các thế hệ thầy cô giáo, các nhà khoa học, các học viên, sinh viên của trường đã không ngừng nỗ lực trong thời gian qua.

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ công tác phát triển đất nước, trở thành cơ sở đào tạo uy tín trong đất nước và khu vực, từng bước xác lập vị thế trên trường quốc tế.

"Thành tựu 30 năm thực hiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần tô thắm



thêm truyền thống 117 năm vẻ vang, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đ/c Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị ĐHQGHN quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 và các chủ trương, đường lối của đảng, dành tâm sức xây dựng trình Chính phủ xem xét, phê duyệt các giải pháp, cơ chế và nguồn lực để phát huy mọi tiềm năng của ĐHQGHN, trong đó có việc xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc trở thành niềm tự hào, tiêu biểu cho trí tuệ, nơi khởi nguồn cảm hứng học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

HỌC SINH VÕ HOÀNG HẢI - LỚP 12A2 CHUYÊN VẬT LÝ, TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN; HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ NĂM 2022, 2023

Những tấm gương về học tập và nghiên cứu của các cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên như GS. Đàm Thanh Sơn, GS. Ngô Bảo Châu cùng với truyền thống và thành tích vẻ vang của các khối Chuyên Tổng hợp trước kia và nay là Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đã biến đây thành một ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh giỏi và yêu thích khoa học, trong đó có bản thân em.

Tại ngôi trường này, em đã được gặp, được học những thầy cô giáo đầy tâm huyết, nhiệt tình, có cơ hội được tiếp xúc và gặp gỡ với các giảng viên là các nhà khoa học hàng đầu của cả nước; được học tập những kiến thức bậc cao, mở mang tầm mắt với môi trường học thuật đỉnh cao, được học tập trong môi trường có các anh chị và bạn bè rất thông minh, sáng tạo và luôn luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao tại các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ của lứa tuổi học trò. Những điều đó cũng đồng thời tiếp sức, cho em thêm quyết tâm đạt thành tích cao tại 2 kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 và 2023 vừa qua.





GS.TS ĐẶNG HOÀNG MINH - TRƯỞNG ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN; NỮ GIÁO SƯ TRÈ NHẤT NĂM 2023

Ở ĐHQGHN, một mô hình đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong một môi trường nghiên cứu học thuật đỉnh cao, những nhà giáo, nhà khoa học như chúng tôi có điều kiện được chấp cánh những ước mơ của bản thân và được thể hiện trách nhiệm, đóng góp cho xã hội.

Xã hội cần những tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề ở hiện tại, để phát triển và tiến bộ cho tương lai. Sứ mệnh của đại học là sản sinh ra những tri thức khoa học thông qua các nghiên cứu và đào tạo. Ở ĐHQGHN, tri thức khoa học được kiến tạo từ những giá trị của niềm tin, sự nhân bản, sự tự do và bền vững. Không chỉ tạo ra các tri thức, chúng ta còn tạo ra các vốn văn hóa và vốn xã hội, chúng ta tạo ra một cộng đồng ĐHQGHN - One VNU.



HÀNH TRÌNH CỦA SỰ KIẾN TRÌ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC

Với tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển cho giáo dục đại học Việt Nam, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) đã ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ "Xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia" để làm đầu tàu và nòng cốt cho giáo dục đại học nước nhà. Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ

Võ Văn Kiệt đã ký Nghị định số 97/CP về việc thành lập ĐHQGHN trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại một số trường đại học và viện nghiên cứu khoa học ở khu vực Hà Nội.

Nghị định quy định, ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, có nhiệm vụ đào tạo chuyên gia các ngành khoa học và công nghệ trình độ cao, hỗ trợ học thuật cho các trường đại học khác. ĐHQGHN là đơn vị sự nghiệp cấp trung ương,

hoạt động theo Nghị định của Chính phủ và Quy chế hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành, con dấu có hình Quốc huy, đơn vị dự toán ngân sách cấp 1, Ban Giám đốc ĐHQG do Thủ tướng bổ nhiệm, được tự chủ cao về chuyên môn, tài chính và nhân sự; được Nhà nước ưu tiên bố trí diện tích gần 1.200ha để xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

ĐHQGHN ra đời với tầm nhìn và kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước về một cơ sở giáo dục đại học lớn nhất đất nước mang tầm quốc tế với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,



NGÀI YAMADA TAKIO - ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN, ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Các trường đại học thành viên và trực thuộc ĐHQGHN đã và đang đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc, đóng vai trò tích cực làm cầu nối giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam và các nước trên thế giới. Trong Tuyên bố chung Nhật Bản - Việt Nam, Trường ĐH Việt Nhật được thành lập với tư cách là trường thành viên của ĐHQGHN đã được đề cập đến như là một dự án mang tính biểu tượng trong hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Trên cơ sở sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, Trường ĐH Việt Nhật đang hướng tới trở thành một trường đại học đẳng cấp hàng đầu châu Á và từng bước phát triển vững chắc trở thành trường đại học đào tạo nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực ở cả hai nước Nhật Bản - Việt Nam và trên toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp Trường Đại học Việt Nhật - biểu tượng của tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, phát triển nhanh chóng hơn nữa.

trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ, ĐHQGHN tự hào được kế thừa bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang của 117 năm từ Đại học Đông Dương (1906), Đại học Quốc gia Việt Nam (1945) và Trường Đại học Tổng hợp (1956). Đó chính là, tầm nhìn trong tư duy, chất lượng cao, trình độ cao trong đào tạo và đỉnh cao, xuất

sắc trong học thuật, chủ động hội nhập quốc tế; là truyền thống đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, với tinh thần luôn tiên phong, đổi mới, sẵn sàng phụng sự quốc gia.

Sau 30 năm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đang nỗ lực không ngừng nghỉ để thích ứng trong bối cảnh mới. Đặc biệt qua thực tiễn, mô hình ĐHQG đã khẳng định được tính ưu việt của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động theo cơ chế tự chủ. Mô hình này giúp cho các ĐHQG thử nghiệm những chủ trương

mới, quy định mới, giúp ích lớn cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Trên cơ sở thử nghiệm của hai ĐHQG, nhiều quy định áp dụng dành riêng cho ĐHQG được mở rộng cho tất cả các trường ĐH khác ở Việt Nam như: tự chủ tuyển sinh, in bằng, ký bằng tiến sĩ, thạc sĩ...

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, với truyền thống vẻ vang và đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu đất nước, sự nỗ lực vượt bậc của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành, ủng hộ của Chính phủ cùng các bộ ngành, với sự tự chủ cao, ĐHQGHN đã luôn sáng tạo, tiên phong, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, đề xuất và thí điểm thành công nhiều chính sách quan trọng, tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, xứng đáng là ngọn cờ, là nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam.

Hành trình 30 năm trưởng thành và phát triển vừa qua là sự kế thừa và tiếp nối của sự kiên trì đổi mới, phấn đấu phát triển vượt bậc, trở thành đại học hàng đầu, tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam, là hành trình khẳng định vị thế trong nước và quốc tế của ĐHQGHN.

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC

ĐHQGHN được phát triển dựa trên 2 trường đại học lớn của Hà Nội là Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã lớn mạnh không ngừng, cả về quy mô, lĩnh vực đào tạo lẫn trình độ và chất lượng đào tạo.

“Nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN là nhà khoa học đầu ngành, đứng thứ hạng cao - hàng đầu Việt Nam trong nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, đạt nhiều giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cũng như các giải thưởng khoa học quốc tế danh giá. Đây chính là niềm tự hào và là vốn quý nhất của ĐHQGHN” - Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định.